

ทหารจู่โจมฯ-ป่าไม้จับบุกรุกป่า

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานฯ ลงนามในหนังสือส่งไปยังส่วนงานราชการในสังกัดทั่วประเทศ มีใจความระบุว่า สืบเนื่องจากศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4 กอ.รมน.) มีหนังสือด่วนมาก มาถึงกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ แจ้งว่า ศปป.4 กอ.รมน. ได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ที่รับผิดชอบพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ที่มีกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลเข้าบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ใน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งในรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ ศปป.4 กอ.รมน. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด กรมอุทยานฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ทุกหน่วยงานกำกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักของความถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งหมั่นกำกับให้เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาตรวจสอบ ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายเคร่งครัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือดังกล่าวอ้างถึง สาระคำคดีระบุว่า ศปป.4 กอ.รมน. ได้รับเรื่องร้องเรียน และได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่า มีนายทุนและผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติใน จ.เพชรบูรณ์ ยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์ และปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก จึงมอบหมายให้ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุกะ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายแผน สปป.ศปป.4 กอ.รมน. ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ กอ.รมน.เพชรบูรณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ ผลจากการตรวจสอบมีข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยทาง ศปป.4 กอ.รมน. มีข้อพิจารณาถือ การเข้าตรวจสอบพื้นที่บุกรุกใน จ.เพชรบูรณ์หลายจุด ในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วม

ตรวจสอบบันทึกค่าพิคัดจีพีเอสไม่ตรงตามความจริง และพื้นที่ที่ถูกบุกรุกบางจุดไม่มีการบันทึก แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาปกปิดซ่อนเร้นรวมทั้งไม่มีการจับกุมพื้นที่บุกรุกใหม่ อ้างว่าจะมาดำเนินการในภายหลัง ทั้งที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ดังนั้นทาง ศปป.4 กอ.รมน. จึงเห็นสมควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯทราบ ดำเนินการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ถูกต้องและจริงจัง โดยไม่เลือกปฏิบัติเร่งรัดและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการโดยด่วน อีกทั้งควรพิจารณาลงโทษหากพบว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมกระทำความผิดหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่

ขณะที่ พ.อ.พงษ์เพชร เปิดเผยว่า หน่วยงานได้ทำหนังสือถึงผู้บริหารกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เนื่องจากที่ผ่านมา กอ.รมน. ภาค 3 ซึ่งรับผิดชอบภาคเหนือ ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีนายทุนและผู้มีอิทธิพลเข้าบุกรุกทำลายป่าเพื่อปลูกยางพาราอย่างผิดกฎหมาย ทั้งในพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ โดยเฉพาะพื้นที่บุกรุกใหม่ แต่เจ้าหน้าที่กลับปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการตามกฎหมายและมีการช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ซึ่ง กอ.รมน. มีอำนาจตาม พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ 2551 ในการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงาน เพื่อติดตามว่ามีผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าดำเนินการ ทั้งนี้ จ.เพชรบูรณ์ และ จ.พิษณุโลก มีการบุกรุกปลูกยางพารากว่า 1 แสนไร่ ซึ่งใน จ.พิษณุโลก กอ.รมน. ได้ร่วมกับจังหวัดกรมป่าไม้ ทำโครงการพิษณุโลกโมเดล เพื่อคืนผืนป่าให้แก่ผืนดิน เข้าไปรื้อถอนสวนยางพาราได้พื้นที่ป่าคืนมาจำนวนมากแล้ว แต่ในส่วน จ.เพชรบูรณ์ มีปัญหาคือไม่สามารถหยุดขบวนการรุกป่าได้ เพราะมีนายทุนจากนอกพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ฝ่ายการเมือง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นปัญหาที่ทำให้หน่วยงานในพื้นที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

พ.อ.พงษ์เพชร กล่าวต่อว่า ล่าสุดคณะของตนเองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ ด.น้ำก้อ อ.หล่มสัก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยตามมติ ครม. เมื่อปี 46 ให้กรมอุทยานฯ รับผิดชอบพื้นที่ร่วมกับกรมป่าไม้

หลังเหตุการณ์ดินถล่มจนทำให้มีประชาชนเสียชีวิตจำนวนมาก พบการบุกรุกนำเครื่องจักรกลหนักเข้าปรับพื้นที่ทั้งที่เป็นเขาสูงชัน มีหลักรวดของกรมที่ดินเตรียมออกโฉนดกว่า 2,000 ไร่เศษ จากพื้นที่ที่ถูกบุกรุกในบริเวณนี้ทั้งหมดประมาณ 5,000 ไร่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่เคยมีการเดินสำรวจและไม่สามารถออกโฉนดได้ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบต่อไป

ด้านนายธีรภัทร กล่าวว่า พื้นที่ที่ถูกบุกรุกใน จ.เพชรบูรณ์ เดิมเป็นพื้นที่ความมั่นคง ต่อมาเมื่อนายทุนเข้าไปทำกินซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อทำรีสอร์ท และบางสวนปลูกยางพาราส่วนมากเป็นพื้นที่ป่าสงวนฯ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ บางพื้นที่ก็ขายกรรมอุทยานฯ ซึ่งในส่วนของการอุทยานฯ ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ยืนยันว่า ที่ผ่านมา การไม่กล้าเข้าจับกุมผู้กระทำความผิดไม่เกี่ยวข้องกับการที่ยังไม่มีการแต่งตั้งอธิบดีกรมอุทยานฯ แต่อย่างใด.